

เขีนทรวลอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมใจอนุรักษ์ป่าตามแนวพระราชดำริ

บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ในนาม มูลนิธิเจียง จิราธิวัฒน์ ร่วมกับ ชาวบ้านในชุมชน จัดพิธีเปิด โครงการเขีนทรวลอาสาพัฒนาชุมชน ประจำ ปี 2555 เพื่อการ “อนุรักษ์ป่า-เส้นทาง การเรียนรู้ป่าชุมชนและพัฒนาอาชีพอย่าง ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ” ณ ชุมชนบ้าน แม่ป๋อกใน อ.ด. และเขียมชมป่าสมุนไพร บ้านทาป่าเปา จ.ลำพูน โดยยกขบวนสื่อมวลชน และตัวแทนผู้บริหารมูลนิธิเจียง จิราธิวัฒน์ ตั้งแต่ ณรงค์ฤทธิ-วันทนีย จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผ่านภาพลักษณ์องค์กร บริษัท เขีนทรวล สมกมล เวชชาชีวะ วัฒน์ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล ฯลฯ เดินทางจากกรุงเทพมหานครไปที่ จ.ลำพูน เป็นเวลา 2 วัน เมื่อปลายสัปดาห์ ก่อน เพื่อเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก พิณีจ หาญพาณิชย์ ผวจ.ลำพูน สทวัฒน์ แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร นพ.สมชัย นิจุพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประลอง ดำรงค์ไทย ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้แทน จากกรมป่าไม้ ดร.ประพิร์ เกิดเพิ่มพูล



คุณากร จันตา ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ป๋อกใน



หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนา ชุมชน ตัวแทนอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ฯลฯ ร่วมกันเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ อนุรักษ์ป่าอย่างยั่งยืนให้คนในชุมชนอยู่รวม กันป่าอย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

หลังจากพิธีเปิดโครงการเขีนทรวลอาสา พัฒนาชุมชน และการเปิดประปาภูเขาให้ กับชาวบ้านแม่ป๋อกในอย่างเป็นทางการ แล้ว วันทนีย แม่งานใหญ่ที่คลุกคลีกับ โครงการต่างๆ ของมูลนิธิเจียง กล่าวว่า สำหรับชุมชนบ้านแม่ป๋อกใน ต้องถือว่าเขา เป็นชุมชนคิดลบเพราะเขาไม่มีกระทั่งน้ำที่ จะสร้างอาชีพเบื้องต้น เราจึงเริ่มให้เขามีน้ำ เพื่อทำการเกษตรก่อน ด้วยการทำประปา ภูเขา

หลังจากทำพิธีเปิดโครงการแล้วจะแจก เมล็ดพันธุ์เพื่อให้เริ่มปลูกพืชผักสวนครัว ถึง จะยังไม่มามีอาชีพอย่างน้อยชาวบ้านก็ยังปลูก ผักรับประทานเองได้ แล้วค่อยๆ สอนให้ชาว บ้านเพิ่มผลผลิต สามารถปลูกขายเพื่อเพิ่ม รายได้ให้แก่ครอบครัว รวมทั้งสอนให้ปลูก ข้าวแบบปลอดสารพิษ เพื่อให้ชาวบ้านแห่ง

นี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจะพัฒนาชุมชน บ้านแม่ป๋อกในให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง วัฒนธรรมต่อไป

จากบ้านแม่ป๋อกในคณะได้เดินทางไป ทำพิธีเปิดโครงการ ณ ชุมชนบ้านทาป่าเปา เมื่อปลายสัปดาห์เป็นการเปิดโครงการอย่างเป็นทางการแล้ว ประเสริฐ ปุละเปา หมอ ยาสมุนไพรประจำบ้านทาป่าเปาได้พา คณะเดินเขียมชมป่าสมุนไพรพร้อมทั้ง สรรพคุณจากหอมท้องถิ่นที่มีสมุนไพรเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมากกว่า 200 ชนิด อีกทั้งยังได้ลิ้มลองน้ำสมุนไพรรักษาโรคนานา ชนิดอีกด้วย

ถึงแม้พิธีการเปิดโครงการเขีนทรวลอาสา พัฒนาชุมชนจะเสร็จสมบูรณ์ แต่การพัฒนาเส้นทาง การเรียนรู้ป่าชุมชนและ พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนตามแนวทาง พระราชดำริจะยังคงดำเนินการต่อไปตาม วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิเจียง จิราธิวัฒน์ ที่ได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ สังคมอย่างจริงจัง จริงจัง มุ่งมั่น และต่อเนื่องอย่างแท้จริงมากกว่า 30 ปี